



สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council of Thailand)

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 080 285 8082

Website: <https://www.pharmacycouncil.org> Email: pharthai@pharmacycouncil.org

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่ ๖๓ /๒๕๖๓

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning / MOOC)

ตามที่ สภาเภสัชกรรมได้ออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๓๔/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริม การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การ เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning / MOOC) ด้วย นั้น

แต่เนื่องจากการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning / MOOC) ยังมีรายละเอียดสำคัญที่จำเป็นต้องกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมคุณลักษณะของ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึกษา ต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๒๙๙ (๖/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning / MOOC) ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๓๔/๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ เภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (เพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning / MOOC) ให้มีอายุ ๑ ปีนับจากวันที่ได้มีการกำหนดและรับรอง หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

๒. เกณฑ์การผ่านต้องตอบคำถามให้ถูกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนคำถามภายหลังเสร็จสิ้น การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning / MOOC) นั้น

๓. กำหนดให้มีจำนวนคำถาม ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning / MOOC) จำนวน ๕-๑๕ ข้อ โดยให้สัมพันธ์กับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและเวลาการแสดงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning / MOOC) เช่นเดียวกับบทความวิชาการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร. เกษีกรหญิงจิราพร ลิ้มปานานนท์)

นายกสภาเภสัชกรรม